



ที่ กษ 0706/ 45812

กระทรวงศึกษาธิการและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กท. 10 200

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

เรื่อง การจำแนกเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย

กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการจำแนกเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย
กับแผนที่รวม 8๐ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ลงมติ
เห็นชอบให้กำหนดเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในแบบฉบับ ซึ่งอาจจะกำหนดเป็น ๓ เขตคือ เขตสงวน
เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนา และให้มีกฎหมายรองรับตามข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในระบบนิเวศน์
วิทยาป่าชายเลน ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบพิจารณาคำเนิการ
เพื่อกำหนดเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป นั้น

บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า ได้ดำเนินการ
กำหนดเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอ
รายงานผลการจำแนกเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย ที่งานการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนแล้ว ให้คณะกรรมการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาเป็นลำดับมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๐ และสำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ วท ๐๔๐๒(๒)/๙๒๓๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ แจ้งว่า
คณะกรรมการได้มีการประชุมพิจารณารายงานผลการจำแนกเขตการไร้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ป่าชายเลนที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้หลายครั้ง เพื่อพิจารณาแก้ไขผลการจำแนกเขตดังกล่าว
ให้เหมาะสมที่สุด และได้ประชุมพิจารณาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ โดยได้เชิญผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด และมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานผลการจำแนก

/เขตการไร้-

โครงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทยแล้ว ยังมีรายละเอียดความเหมาะสม
ของโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่เสียดัดใจบริเวณชายฝั่ง และแนวเขต
จำนวน ๑๒ แบบ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับรายงานผลการ
จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย ตามที่กรมป่าไม้เสนอ และใช้
รายงานผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทยดังกล่าว ยังไม่มี
กฎหมายรองรับ จึงยังไม่พร้อมให้ใช้คือปฏิบัติได้ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ในความเห็นชอบและให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของลุ่มปฏิบัติต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่ารายงานผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทยด้วยแผนที่ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย
จัดเป็นพระกรุณิง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
พลเอก *Chulalongkornrajavidyalaya*
(ใหญ่ สีน่านนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์